

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลต้นไทร

.....

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคาเร็ม แมเมาะ	ประธานสภาเทศบาล	คาเร็ม แมเมาะ	
๒	นายมาหามะตาเยะ โต๊ะละ	รองประธานสภาเทศบาล	มาหามะตาเยะ โต๊ะละ	
๓	นายกอเดร์ วาเงาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	กอเดร์ วาเงาะ	
๔	นายรอฟา มะโอะ	สมาชิกสภาเทศบาล	รอฟา มะโอะ	
๕	นายมันโซร์ กาเซ็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	มันโซร์ กาเซ็ง	
๖	นายอับดุลเลาะ กูแซ	สมาชิกสภาเทศบาล	อับดุลเลาะ กูแซ	
๗	นายบักรี สาลี	สมาชิกสภาเทศบาล	บักรี สาลี	
๘	นายยะโก๊ะ สามะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ยะโก๊ะ สามะ	
๙	นายรอชาลี วานี	สมาชิกสภาเทศบาล	รอชาลี วานี	
๑๐	นายมะบีดี สาแลมะ	สมาชิกสภาเทศบาล	มะบีดี สาแลมะ	
๑๑	นายชาการียา อาแซ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชาการียา อาแซ	
๑๒	นายอูมา มีเหาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	อูมา มีเหาะ	
๑๓	นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง	เลขานุการสภาเทศบาล	ซารีพะห์ ต่วนเพ็ง	

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาทิตย์ เบญจมาพร	นายกเทศมนตรี	อาทิตย์ เบญจมาพร	
๒	นายอับดุลฮาฟิส โต๊ะกูมิ	รองนายกเทศมนตรี	อับดุลฮาฟิส โต๊ะกูมิ	
๓	นายซุลกรีนัย સાမ္မ	รองนายกเทศมนตรี	ซุลกรีนัย સાမ္မ	
๔	นางสะปี่นะ สาลี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สะปี่นะ สาลี	
๕	นายนันทชัย સાမ္မ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นันทชัย સાမ္မ	
๖	นายมังโซร์ સાမ္မ	รองปลัดเทศบาล	มังโซร์ સાမ္မ	
๗	นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์	ผอ.กองสาธารณสุข	กฤษดา วงศ์ภูวรักษ์	
๘	นางสาววรรณสุนัยดา มะลี	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	วรรณสุนัยดา มะลี	
๙	นางสาวอรุณี กะนอง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	อรุณี กะนอง	
๑๐	นางซารีนา อีสหัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ซารีนา อีสหัส	
๑๑	นายสวัสชัย ขาวดี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	สวัสชัย ขาวดี	
๑๒	นางสาวอุสนา อะแดม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุสนา อะแดม	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- สวัสดีผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา บัดนี้ สมาชิกครบ
ทุกท่านแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 1

- เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- รับรองการรายงานประชุม ครั้งที่ผ่านมา
- รายงานประชุม ครั้งที่ผ่านมา
มีทั้งหมด 17 หน้า อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว ท่านสมาชิก
ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ
35 ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบ 15 นาที

เมื่อครบเวลา

ท่านใดจะขอแก้ไขในรายงานการประชุม ถ้าไม่มีการแก้ไข
ผมขอมติการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองการประชุมที่
ผ่านมา โปรดยกมือขึ้น

มติการประชุม

- มติรับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

- เรื่องด่วน
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร

- เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรี

- ญัตติ

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร

หลักการ

ตามที่เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา ตามประกาศเทศบาล
ตำบลต้นไทร เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตันไทร โดยได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับ ก่อนระดับประถมศึกษา ระดับอนุบาล 1 – 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตันไทร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลตันไทร ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่ต่อจากระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) ที่เปิดทำการสอนปัจจุบัน

และเพื่อเป็นการรองรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3) ตลอดจนเพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงขอความเห็นชอบขอย้ายชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามแนวหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5866 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4.1 (2) (2.2) การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ให้เสนอข้อมูลและความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

จึงเห็นควรนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันไทร ต่อไป

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ เบญจมาพร)

นายกเทศมนตรีตำบลตันไทร

นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ต่อไป

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลตันไทร

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

นายสวัสดิชัย ขาวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ได้ชี้แจงครับ

- กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่าน
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ท่านเลขาและข้าราชการ
ทุกท่าน เรื่อง การขยายชั้นเรียน ณ ตอนนี้ นะครับโรงเรียน
ได้ดำเนินการทำแบบเสนอการขอขยายชั้นเรียนไปยัง
หน่วยงานเทศบาลตำบลต้นไทร เพื่อขอเสนอญัตติ ในการ
ขอความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียน ซึ่งโรงเรียนได้
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อการขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามแนว
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5866 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
เรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ตามคำสั่งเทศบาลตำบล
ต้นไทร ที่ 110/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ประกอบกับได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
เรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาในครั้งนี้นี้

ในเบื้องต้นจะขอชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลที่จะมานำเสนอ
เพื่อที่จะขอขยายชั้นเรียน เป็นข้อมูลนักเรียน บุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้งบประมาณที่รัฐจัดสรร รวมถึง
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาคารเรียน องค์ประกอบที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นๆ เป็นข้อมูลที่ได้มา
จากปีการศึกษา พ.ศ. 2564 คือ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ดังนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว เทศบาลก็จะได้
ดำเนินการทำเรื่องขอเสนอขยายชั้นเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน ซึ่งในเนื้อหานั้น โรงเรียนก็ได้เตรียมข้อมูลไว้
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรายงานการประชุมสภา
ซึ่งหากสภามีมติเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับ

ประถมศึกษาในครั้งนี้อันแล้ว จะต้องแนบรายงานประชุมสภา
ส่งไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งไปที่กรมปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตันไทร ประเด็นนี้ในการขยายชั้นเรียน ตามที่
ผู้อำนวยการได้รายงานนั้น ทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง บุคลากร
ทางการศึกษา และองค์ประกอบต่างๆ หลายอย่างนั้นมีความ
พร้อม เหลือเพียงมติจากสภาเทศบาลเท่านั้น
ในส่วนของเอกสารที่ได้ให้กับท่านสมาชิกในการประชุมมี
เอกสารข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 คือความพร้อมของสถานที่ศึกษาและก็มีในหลายๆ
ส่วน ซึ่งในส่วนของการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตันไทรนั้น ถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือ เชิญครับ

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหารและหัวหน้ากองทุกกอง
เนื่องจากโรงเรียนของเรา เดิมมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตันไทร เราเห็นข้อจำกัดของ
โรงเรียนในพื้นที่ของเรา คือโรงเรียนยังไม่ตอบโจทย์คนใน
พื้นที่ ฉะนั้น ทางเราก็เลยมีความคิดว่าผู้ปกครองหลายๆ
คนแล้วว่าต้องดำเนินการให้โรงเรียนของเรามีหลายๆ
องค์ประกอบมาประกอบกัน เราได้บุคลากรมาทำงานด้านนี้
เราก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร
และอาชีพ ซึ่งได้พูดคุยกับโรงเรียนแล้ว เห็นด้วย จาก
โรงเรียนอนุบาลก่อนระดับประถมศึกษา อนุบาล 1 -3
ขยายเพิ่มระดับชั้นเรียน เป็นระดับประถม ซึ่งผมก็ได้
เตรียมเรื่องสถานที่แล้วที่จะรองรับการขยายอาคารเรียน
และได้ฟังจากผู้ปกครองและได้พูดคุยกับคณะกรรมการใน
ทุกระดับพื้นที่ ทุกคนเห็นด้วย วันนี้ผมจะได้เสนอให้สภา
เทศบาลเพื่อพิจารณาให้มีความสำคัญ เราจะเปิดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาแล้วในปีหน้า ฉะนั้น หากท่าน
ใดมีความคิดเห็น หรือข้อสงสัยต่างๆ ให้สอบถามได้ครับ
เพราะหลังจากวันนี้ ถ้าสภามีมติเห็นชอบแล้ว ปีหน้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตันไทรสามารถเปิดการเรียนการ

สอนระดับประถมศึกษาแล้ว ผมจึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ หรือหากสภาเห็นว่ามิอะไรที่เป็นผลกระทบ เป็นผลเสีย ผลดีต่างๆ จะได้แก้ไขได้ ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง จึงถือโอกาสทำให้การศึกษาของเราทำให้มันดียิ่งขึ้นไป โรงเรียนถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐถือว่าการจ้างงานของคนในพื้นที่ เราจะปรับให้เป็นรูปแบบให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนมากคือจบมาไม่มีงานทำ ผมมองว่าก็จะมีการเกิดขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะสรรหาคนที่จะมาทำงานในพื้นที่เราจริงๆ เรื่องสถานที่นั้นผมไม่ห่วงเท่าไร แต่โรงเรียนระดับประถมนั้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลต้นไทรมี 2 แห่งแล้ว ใจหนึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และคิดอีกทีคือภาระค่าใช้จ่าย ผมเป็นห่วงในเรื่องของเด็กนักเรียนเพราะเด็กในพื้นที่ตอนนี้ ส่วนมากจะออกไปเรียนข้างนอกพื้นที่ ดังนั้นคงต้องคิดเบื้องต้นโรงเรียนของเราต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต้องอาศัยผู้อำนวยการ บุคลากร ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือโรงเรียนเรา ก็เรียนประธานสภาเพื่อทราบในเรื่ององค์กรที่มีอยู่และสมาชิกได้รับทราบทั่วกัน ขอขอบคุณมากครับ

นายคาเริ่ม แมะเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของการขยายอาคารระดับประถมศึกษาของเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขยายชั้นเรียน ในส่วนของการเรียนขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งเราก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทรนั้น นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในประเด็นอื่นๆ เชิญครับ

นายอูมา สาเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกทุกท่านผมมีคำถามจะถามท่านประธาน เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งมีพร้อมแล้ว บุคลากรนั้นจะเพิ่มหรือไม่หรือยังใครครับ ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

เรื่องที่ 2 คือ ขอชี้แนะขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเตรียมพร้อมรับบุคลากรให้ดี และมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นผมขอให้ประธานช่วยหารือกับผู้อำนวยการว่า บุคลากรที่จะมาทำงานนั้นต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่มาส่งเด็ก ให้มีความเข้าใจ และอยากจะขอให้มีการเลือกสรรบุคลากรอย่างเข้ม ให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ที่จะเข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ขอขอบคุณครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

-ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา นายอูมา มีเหาะ ที่ได้สะท้อนความต้องการ ในการขยายชั้นเรียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ท่านใดจะมีเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ

นายอับดุลฮาฟิส โตะกูมิ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลฮาฟิส โตะกูมิ ผมจะตอบในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องการเปิดรับสมัครบุคลากร เราจะมีการเปิดรับสมัครทั้งนี้ ความต้องการนี้ผมว่ามันไม่เกินความสามารถเพราะคิดว่า การศึกษาจะพาประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบปัญหาข้อสงสัยของสมาชิกครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งหลายๆท่านได้ฟังแล้ว คงจะเข้าใจนะครับ

นายสวัสดิชัย ขาวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมขอชี้แจงข้อเสนอแนะของสมาชิก เรื่องของบุคลากรในส่วนของการศึกษาครูผู้สอนนะครับ โดยระเบียบ และพระบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดไม่ว่ากระทรวงไหนที่เปิดการเรียนการสอน ต้องเป็นบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคนครับ ครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้น ต้องจบการศึกษาด้านการสอนโดยตรง และต้องเป็นบุคคลที่จบวุฒิครูเท่านั้น สำหรับผู้ที่จบสายอื่นๆ นอกจากด้านการศึกษาแล้ว ไม่สามารถไปประกอบอาชีพครูได้แล้ว

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ครับขอบคุณ ผู้อำนวยการที่ได้ชี้แจงประเด็นในเรื่องของ
ข้อสงสัย เรื่องของบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่สอน เชิญท่าน
สมาชิกสอบถามประเด็นที่สงสัยได้เลยครับ เชิญครับ

นายรอซาลี วานี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ข้าราชการและเพื่อน
สมาชิกที่รักทุกท่านนะครับ ตอนนี้ในเขตเทศบาลตำบล
ตันไทร มีโรงเรียน 3 แห่ง รวมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตันไทร ซึ่งปัจจุบันคนในพื้นที่ส่วนมากจะส่งนักเรียนไปยัง
โรงเรียนนอกเขตเทศบาล เพราะว่าโรงเรียนมีแต่อาคารที่
ใหญ่โต แต่เด็กนักเรียนมีน้อยมาก ที่ผมรู้เพราะลูกผมก็ไม่ได้
เรียนในเขตเทศบาล และผมก็เป็นลูกศิษย์เก่าโรงเรียนบ้าน
บาตู ซึ่งมีอาคารใหญ่โต แต่การบริหารไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร
ขอบคุณมากครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านสมาชิกสภา ที่ได้สะท้อนการขยายชั้นเรียน
เทศบาล

นายบักรี สาลี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร สมาชิกและข้าราชการ
ทุกท่านครับ ผมนายบักรี สาลี สมาชิกเขต 2 ครับ ตามที่
ตามที่ท่าน ผู้อำนวยการ ได้เสนอขอขยายชั้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษาของเทศบาลนั้น ก็เห็นด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การศึกษาของประชาชนในเขตเทศบาลของเรา และ
ข้างเคียง ก็คงไม่ขัดข้องตรงนี้ และขอฝากท่านประธานไปถึง
ผู้บริหารสถานศึกษา ผมอยากให้สถานศึกษาของเราเน้น
การศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มากขึ้นครับ ขอขอบคุณตรงนี้ครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณสมาชิกสภา นายบักรี สาลี ที่ให้การสนับสนุน
ในการขอขยายชั้นเรียนในระดับประถม
ศึกษานะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านจะเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตันไทร โปรดยกมือขึ้น

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรี

- ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

- กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกที่
เคารพรักทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554)
ข้อ 47 ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรบัญญัติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างนั้น ตามร่างเดิมและตามมติที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

- ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงในส่วนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554)
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2566 ซึ่งได้ให้กับท่านสมาชิกแล้ว

- เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิก
ที่รักทุกท่าน

ญัตติ

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการ

ด้วยเทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 และ 23 แล้วนั้น

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 61 ทวิ ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลต้นไทร มายังสภาแห่งนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

หมวด 3 ข้อ 23 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอด เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

จึงเห็นควรนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร ต่อไป

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ เบญจมาพร)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ต่อไป

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นไทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลต้นไทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นไทร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	27,350,200.05	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	107,960,195.47	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,945,026.24	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	4	โครงการ
รวม 60,600.00 บาท			

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 9,152,180.17 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง	จำนวน	48,306,939.76	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน	149,467.88	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	214,427.50	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	900,558.01	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,480.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,651,341.14	บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,389,665.23	บาท	
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	10,112,133.66	บาท	
2.3 รายจ่ายจริง	จำนวน	44,176,678.40	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	8,558,882.52	บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	15,014,724.00	บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,462,641.88	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	5,474,430.00	บาท	

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,666,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	4,725,527.00	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลต้นไทร

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	149,467.88	200,500.00	200,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	214,427.50	117,000.00	117,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	900,558.01	960,000.00	1,298,760.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,480.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,265,933.39	1,282,500.00	1,621,260.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,651,341.14	23,293,000.00	23,687,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,651,341.14	23,293,000.00	23,687,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,389,665.23	27,560,000.00	27,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,389,665.23	27,560,000.00	27,560,000.00
รวม	48,306,939.76	52,135,500.00	52,868,360.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลต้นไทร
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,558,882.52	8,685,895.00	8,758,888.00
งบบุคลากร	15,014,724.00	17,667,520.00	17,866,642.00
งบดำเนินงาน	12,462,641.88	16,258,435.00	15,347,530.00
งบลงทุน	5,474,430.00	6,498,650.00	8,215,300.00
งบอุดหนุน	2,666,000.00	3,025,000.00	2,680,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,176,678.40	52,135,500.00	52,868,360.00

นายคาริม แมะเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 แลลงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
 พ.ศ.2566 ได้เปรียบเทียบกับเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ
 ปี พ.ศ.2566 ซึ่งก็เห็นว่าไม่ต่างกันมากเท่าไร ตามที่นายก
 ได้ที่แถลง มีข้อมูลในมือของสมาชิกทุกท่าน คือ งบประมาณ
 พ.ศ.2565 คือ 52,135,500.00 และ งบประมาณ พ.ศ.2566
 คือ 52,868,360.00 จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมา 800,000 บาท ซึ่ง
 เพิ่มจากเงินลงทุนเป็น 2,000,000 กว่าบาท งบดำเนินงาน
 ตามที่คำแถลงที่ท่านนายกได้ชี้แจงในส่วนของตัวเองนั้น
 ท่านสมาชิกสามารถดูได้ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง
 งบประมาณในส่วนนี้ ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม
 ขอเชิญครับ ในส่วนของในการคลังสามารถไปดูใน
 รายละเอียดต่างๆ ในส่วนของฝ่ายกองต่างๆก็จะมี
 รายละเอียดต่างๆ ที่จะทำให้สมาชิกเข้าใจในรายละเอียด
 สามารถที่จะอ่านดูในระเบียบต่างๆ ก่อนประชุมผมคิดว่า
 ท่านสมาชิกก็คงได้ทบทวนได้อ่านรายละเอียดต่างๆ ซึ่งก็มี
 ในส่วนท่านสมาชิกท่านได้ที่สอบถามขอเชิญครับ

นายรอฟา มะโอะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายรอฟา มะโอะ ผมมีข้อข้องใจที่ไม่เข้าใจ เรื่องเงินสะสมของเทศบาลที่มีจำนวนมากไปอยู่ในเรื่องของเงินสะสมเพิ่มทุกปี ยังมีงบประมาณสะสมเป็นร้อยล้าน มาปีนี้ร้อยกว่าล้าน คิดว่าเงินสะสมของเรามีมากมาย ทำไมไม่จ่ายหนี้ให้หมดครับ อยากรู้ว่าเงินจำนวนนี้ ชำระหนี้ไม่ได้หรืออย่างไร แล้วก็อีกประการหนึ่งที่ยากจะถามผู้บริหารในที่ประชุม ซึ่งจากหน้า 12/90 อยากจะขอให้ท่านสมาชิกดูด้วย โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปีนี้งบประมาณในส่วนนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมางบนี้อยู่ที่ 400,000 บาท แต่มาปีนี้เหลือแค่ 300,000 บาท รู้สึกว่า จะหักลบพอสมควร ผมคิดว่าอาจไม่เพียงพอในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ขอขอบคุณครับ

นายคารีม แมะเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา นายรอฟา มะโอะ ที่ได้ตั้งข้อสงสัยในเรื่องเงินสะสมและโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานในส่วนนี้ขอให้ท่าน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ ขอเชิญครับ

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรี

- กรณีโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานที่ตั้งไว้ปีนั้น 300,000 บาทนั้น ซึ่งการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหมายความว่า เป็นการฝึกอบรมขององค์กรทั้งหมดของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสบการณ์จากที่ไปดูงานจากองค์กรต่างๆ เพื่อมาพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ เรียนท่านประธานสภา โปรดทราบ เงินในส่วนนี้ส่วนรายละเอียดนั้นของโครงการจะเป็นรูปแบบไหนนั้น จะได้กำหนดในขั้นตอนการจัดทำโครงการต่อไปครับ สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินสะสมขอให้ปลัดเป็นผู้ตอบข้อสงสัยครับ ขอขอบคุณสภาสมาชิกทุกท่านครับ

นายคารีม แมะเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงในประเด็นการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ในส่วนในเรื่องรายละเอียดข้อสงสัยโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ ในส่วนของเงินสะสมปีนี้
ขอเชิญท่านปลัดครับ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ดิฉันชี้แจงงบประมาณ ในส่วน
ของเงินสะสม ที่ท่านรอฟา มะโอ๊ะ ได้สอบถามเข้ามา และ
ต้องขอบคุณ และสามารถสอบถามกันได้นะคะ ขอชี้แจงว่า
ในการจัดตั้งงบประมาณนั้น ให้เราตั้งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ประกอบกับเราต้องดูว่าในปีที่ผ่านมา เรามีค่าใช้จ่ายที่
ดำเนินการเท่าไร ซึ่งเมื่อได้แล้ว ปีนี้เราต้องดูว่างบประมาณ
เรานั้นได้เท่าไร แต่ปรากฏว่าปีนี้นั้นยังไม่ได้งบประมาณที่
แน่ชัดอีก อันที่ 2 ในปีนี้เราน่าจะต้องประหยัดเนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ดีประกอบว่าปีนี้ในปี 2565 รายรับที่ได้รับ เมื่อ
เทียบกับเวลาที่ผ่านมาปีนี้ได้แค่ 44 ล้าน แต่ปีที่ผ่านมา
ได้ 46 ล้านคะ คือเหตุผลตรงนี้นะคะ การที่เราปรับยอด
โครงการอะไรก็ตามเราต้อง ยึดหลักการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) อันที่ 3 ในเรื่องของเงินสะสมนั้น ที่ได้สอบถามเงิน
สะสมตรงนี้ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	13,946,324.19 บาท
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	- บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	- บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	24,763,337.56 บาท
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	19,104,997.27 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	13,946,324.19 บาท
บวก เงินกู้ระยะยาว	10,468,492.19 บาท
คงเหลือเงินเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2,180,508.29 บาท
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	407,500 บาท
ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1,773,008.29 บาท

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณที่ท่านปลัดได้ชี้แจงในส่วนของเงินสะสม และได้ชี้แจงในส่วนของยอดเดิมและปัจจุบัน ที่ยอดสะสมคงเหลือหนึ่งล้านกว่าบาท ท่านสมาชิกคงจะหายข้อสงสัยในส่วนเงินสะสมนะครับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนเรื่องอื่นๆ สมาชิกมีข้อสงสัยสามารถยกมือขึ้นถามได้เชิญครับ

นายมาหามะตาเยะ โตะละ
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านนายกสมาชิกสภาและข้าราชการทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของภาษีอากรปี

พ.ศ. 2564 จำนวน 149,467.88 บาท

พ.ศ. 2565 จำนวน 200,500.00 บาท

พ.ศ. 2566 จำนวน 200,500.00 บาท

ตัวเลขตรงกันเลยครับ ส่วนยอดนี้ 52 ล้าน ส่วนรายจ่ายพอดีเลยครับ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ทำไมเหมือนกันครับ รายรับกับรายจ่ายยังไงครับ อยากจะขอชื่นชมคนทำงานนะครับเก่งมากๆ เลยครับ เศษสตางค์สักบาทก็ไม่เหลือครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสมาชิก นายมาหามะตาเยะ โตะละ ที่ได้สะท้อนในเรื่องของท่านสมาชิกในการจัดตั้งงบประมาณ ขอให้ปลัดได้ชี้แจงในส่วนนี้ ขอเชิญครับ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกสภา นายมาหามะตาเยะ โตะละ ที่ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมงบประมาณปีที่ผ่านมากับปีนี้นั้นทำไม รายรับ กับรายจ่ายเท่ากัน โดยไม่มีเหลือเลย ในเนื้อหานั้น ปลัดขอชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ นะคะ ให้ท่านไปดูในช่องรายรับนะค่ะ ช่องแรกคือรายรับจริงของปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 เท่ากันแสดงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอนนั้รายรับ เราจำเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณที่ใกล้เคียงนะค่ะ และขอชี้แจงในเรื่องของรายจ่าย ทำไมรายจ่าย 52 ล้าน เหตุผลก็คืออย่างนี้นะค่ะ การตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ จะมีการตั้ง 3 แบบนะค่ะ (1) เท่าดุล หมายความว่า รายรับและรายจ่ายเท่ากัน (๒) เกินดุล หมายความว่า รายรับมากกว่ารายจ่าย (3) ขาดดุล หมายความว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่ที่เราตั้งเทศบัญญัติว่า รับจ่ายเท่ากันก็ถือว่าของเราสมดุล

ทั้งนี้ จะแจ้งว่าประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีคือ เกินประมาณแปดแสนกว่าบาทนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องตามดูเพราะเงินตอนนี้ ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้เงินยังไม่เข้าอีกเหลืออีกสองเดือน คือ สิงหาคม กันยายน ปีที่แล้วรายรับสี่สิบล้าน ซึ่งจะต้องติดตามทุกวัน เพราะท่านนายกก็อยากทราบ ท่านถามทุกๆ เดือน เพราะถ้าเรามีเงินเราสามารถทำงบประมาณของเราได้ และสามารถอนุมัติ และบริหารได้ ตอนนี้คือ ต้องรอกว่างบประมาณจะเข้าถึงห้าสิบล้านหรือไม่ ซึ่งผู้บริหารของเรามีความจำเป็นต้องดำเนินการที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง เราสามารถที่จะโอนงบประมาณในเดือนกันยายนี่ ทั้งนี้ ในอีกหนึ่งเดือนกว่านี้คงจะทราบว่าปีนี้จะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ขอขอบคุณค่ะ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงในส่วนของงบประมาณรายรับรายจ่าย เหตุผลก็ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงจากการได้วิเคราะห์กับท่านนายก ต่อไปมีท่านใดจะสอบถามครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

นายมาหะมาเตเยะ โตะละ
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธาน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาและข้าราชการ ผมมีข้อข้องใจหน้า 6/90 นะครับเวลาพิมพ์ 13:53:30 พิมพ์ออกมาว่าเงินเดือนนักรการเมือง ทำไมพิมพ์ว่าที่ปรึกษาของ อบต. ผิดนะครับ ต้องแก้ไขหน้า 6/90 และก็รองลงมาครับ ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภานั้น เงินงบประมาณเยอะมากเลยนะครับ หนึ่งล้านกว่าๆ เลย แค่งสัยนะครับและเงินเดือนของผมได้ไม่เยอะถึงขนาดนั้น และเงินสู้รบนะครับ ไม่รู้จะสู้รบกับใคร ยังไม่เคยได้ยินว่าไปสู้รบกับใครเลย มีทุกกองเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่าน สมาชิกสภา นายมาหะมาเตเยะ โตะละ ที่ได้มีข้อสงสัย ในการตั้งเงินเดือน เงิน พ.ส.ร.ขอเชิญท่าน ปลัดได้ชี้แจงครับ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านประธาน ขอขอบคุณสมาชิกสภา นายมาหะมาเตเยะ โตะละ ที่ได้ถามว่าทำไม เงินเดือนพิมพ์ว่า เงินเดือนของ อบต. ขอตอบว่า ปัจจุบันการจัดทำเทศบัญญัติ เราจะทำในระบบ E-Laas คือ ระบบจะเป็นข้อความที่สำเร็จแล้ว

และเราไม่สามารถแก้ในระบบที่กรมส่งเสริมฯ ได้พิมพ์ข้อความที่สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว อันที่สองถามว่าเงินค่าตอบแทน พ.ส.ร. คือ เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเทศบาลตำบลตันไทรมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงิน พ.ส.ร. ไม่ครบทุกคนนะคะ ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใหม่ๆ ข้าราชการจะได้ไม่ครบทุกคน และได้ตามขั้นเงินเดือนของแต่ละคน ซึ่งไม่เท่ากัน และข้าราชการแต่ละคนจะได้รับ 4 ครั้งต่อคนเท่านั้น ขอขอบคุณคะ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงในส่วนของคุณของข้อสงสัยของท่านสมาชิก สำหรับเงิน พ.ส.ร. นี้ก็เป็นความโชคดีของข้าราชการที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของเรา เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ตามสิทธิ์ของเขา ข้าราชการ บางคนได้รับ ข้าราชการคนก็ไม่ได้รับ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- ส่วนของค่าตอบแทน เงินเดือนจากท่านเลขาและอื่นๆนั้น ซึ่งไปแก้ไขนะคะ เลขาสภาเทศบาลไม่มีค่าตอบแทนนะคะ ในส่วนของ อบต. จะมีค่าเลขานุการสภาด้วยคะ ตรงนี้ต้องเป็นเลขานุการนายกเลขานุการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เอาออกคะ แล้วก็ที่ยอดจำนวนมาก เพราะมีหลายคน เพราะสมาชิก 10 คน รองประธานสภา 1 คน ประธานสภา 1 คน เลขานุการนายก 1 คน และที่ปรึกษานายก 1 คน ขอขอบคุณคะ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจง ท่านอื่นมีข้อสงสัยในประเด็นอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอความคิดเห็นชอบในการประชุม

นายมาหามะตาเยะ โตละ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ผมมีข้อข้องใจนะครับ เรื่องค่าเช่าบ้านหรือเป็นค่าเช่าซื้อบ้าน เงินกู้สำหรับเช่าซื้อของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่กำหนดว่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อของระดับไหนครับ จะได้ค่าเช่าบ้านในนี้เป็นเงินเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อเป็นเช่าบ้านบ้างเช่าซื้อบ้าง ตอนนี้ผมสงสัยว่าข้าราชการระดับไหนได้รับเงินส่วนนี้บ้างครับ หรือสมาชิกก็ได้ด้วยอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ ขอให้ท่านประธานสภาตอบเพราะว่า ประเด็นนี้มีทุกกอง จึงสงสัยก็เลยถามขอบคุณครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่าน สมาชิกสภา นายมาหามะตาเยะ โตะละ ได้สงสัยในเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการซึ่งตามระเบียบฯ เขามีสิทธิ์ตามที่เขาสามารถที่จะเบิกได้ซึ่งรายละเอียดนั้น ขอให้ท่านปลัดชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเป็นประมาณไหน สรุปให้เข้าใจรายละเอียดว่าตำแหน่ง ไหนบ้างที่มีสิทธิ์อะไรบ้างอาจจะใช้เวลานาน ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเชิญครับ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านประธาน สมาชิกสภา นาย มาหามะตาเยะ โตะละ ที่สงสัยในเรื่องการเช่าซื้อหรือการเช่าบ้าน จะขอชี้แจงผู้ที่มีสิทธิ์ก่อนนะคะ ข้าราชการทั้งหมดมีสิทธิเบิก และเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการเช่าบ้านฯ เช่น

1. ปลัดบรรจุ ครั้งแรก ณ เทศบาลตำบลตันไทร การบรรจุครั้งแรก จะไม่ได้รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านและเช่าซื้อบ้านทุกกรณี
2. แต่ถ้าสมมุติปลัดย้ายออกจากอำเภอบาเจาะ สิทธิจะเกิดขึ้นที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเบิกได้เท่าไรนั้นต้องดูชั้นเงินเดือนของแต่ละคนว่าได้รับตามอัตราที่ระเบียบได้กำหนดไว้ และการเช่าซื้อบ้าน จะต้องซื้อในท้องที่เราทำงาน

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านปลัดที่ตอบข้อสงสัยท่านสมาชิกก็คงจะเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เพราะมีระเบียบฯ หากไม่มีชี้คำถามแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น

มติการประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

- มติเอกฉันท์ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ๑) คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป ๓ คนไม่เกิน ๗ คน
- ๒) กำหนดเวลาการยื่นเสนอขอแปรรูป ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
- ๓) กำหนดวันประชุม ขึ้นเห็นชอบ

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

- การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปนิติสามคนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ชั้นแรกให้เสนอ 3 คน ไม่เกิน 7 คน หมายความว่า ให้เสนอว่าจะมีกี่คน อันที่สอง ได้คนแล้ว ชั้นต่อไปต้องเสนอชื่อนะคะ แต่ละคน และมีผู้รับรอง 2 คน และขอมติทีละคน จนครบจำนวน สมาชิกที่รับรองนั้น รับรองได้เพียงครั้งเดียว ขอบคุณค่ะ

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านปลัด ในส่วนของมติของคณะกรรมการ ตามระเบียบนั้นจำนวนสามไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งตอนนี้สมาชิก อยู่กันครบแล้ว เพราะฉะนั้น เราจะเลือกจากสามไม่เกิน เจ็ดคน เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ

นายมะปิติ สาแลมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภา กระผม นายมะปิติ สาแลมาะ ผมขอ เสนอ 5 คน

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ตาม ท่านสมาชิกสภา นายมะปิติ สาแลมาะ ได้เสนอ 5 คน ท่านอื่น มีใครจะเสนอหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบในการเสนอ คณะกรรมการแปรรูปนิติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 คน โปรดยกมือขึ้น

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปนิติ เชิญครับ ผู้รับรอง นั้นจะสามารถ รับรองได้เพียงครั้งเดียว และให้สมาชิกที่ ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติคัดเลือก กันเอง ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการและเลขานุการ เชิญครับ เสนอคนที่ 1

นายมะปิติ สาแลมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ นายรอฟา มะโอะ เป็น คณะกรรมการแปรรูปนิติ

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายมาหามะตาเยะ โตะละ , นายมันโซร์ กาเซ็ง

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล
นายมาหามะตาเยะ โต๊ะละ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอคนที่ 2
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมาหามะตาเยะ โต๊ะละ ผมขอเสนอ **นายรอซาลี วานี** ขอขอบคุณครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายมะปิติ สาละแมะ , นายซาคารียา อาแซ

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล
นายมันโซร์ กาเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอคนที่ 3
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมันโซร์ กาเซ็ง ผมขอเสนอ **นายบักกรี สาลี** ขอขอบคุณครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายอับดุลเลาะ กูแซ , นายกอดีร์ วาเงาะ

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบักกรี สาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอคนที่ 4
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายบักกรี สาลี ผมขอเสนอ **นายมะปิติ สาละแมะ** ขอขอบคุณครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายยะโก๊ะ สามะ , นายรอพา มะโอะ

มติการประชุม

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะปิติ สาละแมะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคาเริ่ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอคนที่ 5
- กราบเรียนท่านประธาน ผมนายมะปิติ สาละแมะ ผมขอเสนอ **นายมันโซร์ กาเซ็ง** ขอขอบคุณครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายรอซาลี วานี , นายบักกรี สาลี

มติการประชุม

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- มติเอกฉันท์ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

- ตามที่ท่านสมาชิกได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดติครบจำนวน 5 ท่าน ซึ่งครบตามจำนวนพร้อมผู้รับรองและมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีคณะกรรมการแปรรูปตัดติไม่น้อยกว่า 3 ท่านไม่เกิน 7 ท่าน ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงครับ

- ขอขอบคุณท่านประธานสภานะคะ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดตินั้น ขอสรุปก่อนนะคะ ท่านที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย

1. นายมะรอพา มะโอะ
2. นายรอซาลี วานี
3. นายบักรี สาลี
4. นายมะปิติ สาแลมาะ
5. นายมันโซร์ กาเซ็ง

ในเรื่องการคัดเลือกประธานและเลขานุการให้ท่านคัดเลือกกันเองคะ ขอขอบคุณคะ

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการที่ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปตัดตินะครับ ต่อไปจะเป็นการกำหนดการประชุมในวาระที่สอง และกัวาระที่สาม ขอให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงนะครับ

- ขออนุญาตท่านประธานพักการประชุม ๑๐ นาทีได้ไหมคะ เพื่อให้สมาชิกได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติ และหลังจากนั้น จะได้กำหนดการประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

- ผมอนุญาตให้พัก ๑๐ นาที ครับ

พัก ๑๐ นาที

- ประชุมต่อครับ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดติครับ ท่านคณะกรรมการจะเลือกใครเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติครับ

- นายมะปิติ สาแลเมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
ผมขอเสนอ นายรอฟา มะโอะ เป็นประธานแปรบัญญัติ
ครับผม
- นายบักรี่ สาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
- กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผมขอเสนอ นายมะปิติ สาเมาะ เป็นเลขานุการแปรบัญญัติ
ครับผม
- นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล
- ขั้นตอนต่อไป การกำหนดการประชุม วาระที่สองและ
วาระที่สาม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงครับ
- นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล
- ขอบคุณท่านประธาน ในขั้นตอนการแปรบัญญัติคณะ
กรรมการแปรบัญญัติจะต้องรับคำขอแปรญัติตงประมาณ
รายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมง หลังจากสภามีมติเห็นชอบ ในขั้นรับหลักการ
การประชุมที่ผ่านมา นั้นเราจะกำหนดเวลา 08.30-
16.30 น.
- นายรอฟา มะโอะ
สมาชิกสภาเทศบาล
- ผมขอเสนอการรับคำขอการแปรญัติ ตั้งแต่วันที่
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครบ 24 ชั่วโมงครับ
- นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล
- ในวาระที่ 2 จะกำหนดเป็นวันหยุดห้สบดี ไม่ครบ 24
ชั่วโมง เรานับตั้งแต่ 16 , 17 , 18 ก็คือวันศุกร์ ที่ 19
สิงหาคม 2565 ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ที่
ประชุมณะคะ ถ้ากำหนดการประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เราจะประชุมในช่วงบ่ายคะ
- นายรอฟา มะโอะ
สมาชิกสภาเทศบาล
- ถ้าอย่างนั้นกำหนดเป็นวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้
หรือไม่ครับ เพราะท่านสมาชิกใช้เวลากับการสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ มากมาย ในวาระอื่น ๆ เพราะสมาชิกมี
ข้อสอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- นายรอฟา มะโอะ
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกทุกท่านเสนอเป็นวัน
ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ช่วงบ่าย

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีสองประเด็นที่ว่าวันจันทร์ ท่านนายกไปราชการ ไม่สามารถที่จะเข้าประชุมได้ และวันศุกร์หลังละหมาด ก็ใช้เวลาถึงตอนเย็น สมาชิกเห็นด้วยกับการประชุมวันศุกร์หลังละหมาดสมาชิกท่านใดเห็นด้วยหรือไม่

นายบักรี สาลี
สมาชิกสภาเทศบาล

- การประชุมก็ต้องเริ่มเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมงครึ่ง

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ถ้าประชุมวันศุกร์ ตอนบ่ายๆ เสร็จถึง 3 ทุ่มได้ครับ เพราะเรามีเวลาอีกมาก

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- สรุปว่า ตามที่ สมาชิกสภาเทศบาล นายอูมา มีเหาะ ได้เสนอ คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ต่อเนื่องจนครบระเบียบวาระการประชุม ท่านใดเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ โปรดยกมือขึ้น

มติการประชุม

-มีมติเอกฉันท์ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง


นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกที่รักทุกท่าน ผม นายอูมา มีเหาะ ขอสอบถามเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ำ หน้ามัสยิด รถวิ่งเร็วมาก เด็กๆก็กลัว เทศบาลมีมาตรการใดบ้างที่จะช่วยเหลือ ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ และที่สร้างกำแพงหน้ามัสยิด ชาวบ้านจะเข้าละหมาดไม่ได้ คิดว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับ และเรื่องโค้งใครรับผิดชอบครับ และไอศกรีมที่ให้กับมัสยิดในวันฮารีรายอ ผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้แยกกัน เราจะไปทำบุญ ผมในฐานะโต๊ะอิหม่ามไม่เห็นด้วยอย่าทำแบบนี้อีกครับ ขอขอบคุณครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล นายอูมา มีเหาะ เราจะรับไปพิจารณาครับท่าน ขณะนี้ได้เวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุม


ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอุมา มีเหาะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบักรี่ สาลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชาการิยา อาแฮ)

(ลงชื่อ)  เลขานุการสภาเทศบาล

(นางซาริพะห์ ต่วนเพ็ง)

ลงนามรายงานประชุม



(นายคาเรียม แมเยาะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร